

ทำไมต้องเรียนสังคมศาสตร์ที่ University of Wrocław ในประเทศโปแลนด์?

University of Wrocław (UWr)

ผสมผสานธรรมเนียมแบบดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาและการทำวิจัย University of Wrocław เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรปกลาง และเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน “ความเป็นเลิศในการริเริ่ม - มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย” ในปี 2019

University of Wrocław

ประกอบด้วยวิทยาเขตที่ทันสมัยหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วเมือง และมีอาคารห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่เพิ่งก่อสร้างใหม่ที่บริเวณริมแม่น้ำโอเดออร์

มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจากต่างประเทศเลือกศึกษามากที่สุดเป็นอันดับสามในประเทศโปแลนด์ และเป็นหนึ่งในเรื่องของคุณภาพการสอน

ข้อมูลสถิติของ UWr:

- นักศึกษา 25 500 คน ประกอบด้วยชาวต่างชาติ 1400 คน
- บุคลากร 3500 คน ประกอบด้วยอาจารย์ด้านวิชาการ 2000 คน มีศาสตราจารย์ 465 คน
- มีประเพณีมากกว่า 300 ปี
- มีผู้ชนะรางวัลโนเบลที่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยของเรา 11 คน
- กว่า 300 หน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกว่า 20 ห้อง และเวิร์กชอป 160 แห่ง

คณะสังคมศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการศึกษาในเรื่องการเมือง, สังคม, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สหภาพยุโรป, ความมั่นคงระหว่างประเทศ, การสื่อสารในสังคม, สื่อ และปรัชญาภายใน University of Wrocław

เรามีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใน 10 สาขาวิชาเฉพาะ ได้แก่ รัฐศาสตร์, สังคมวิทยา, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, การสื่อสารในสังคม, ปรัชญา, ยุโรปศึกษา, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, การศึกษาสื่อ และวารสารศาสตร์

คุณสามารถเลือกได้ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

การศึกษาในคณะสังคมศาสตร์จะสอนคุณในการวิเคราะห์กลไกที่ควบคุมโลกร่วมสมัยที่เกี่ยวกับการเมือง, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, เศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ คุณจะ ได้เรียนรู้พื้นฐานของการบริหารองค์กร, การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม และกฎของสื่อและการทูต

คุณสามารถเรียนรู้การผสมผสานวิธีการวิจัยจากหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน คุณจะ ได้รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญในเวทีระหว่างประเทศและเวทีสังคม

และคุณสามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบของกิจกรรมเหล่านั้นได้

เราจะสนับสนุนคุณในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ

พร้อมทั้งวางแผนเส้นทางอาชีพและติดตามความสนใจของคุณ

คุณจะ ได้รับคำปรึกษาแบบรายบุคคลกับอาจารย์, เซสชันระบบพี่เลี้ยง (Mentoring sessions)

และให้การสนับสนุนในการค้นหาตัวตนของคุณในสภาพแวดล้อมใหม่

การศึกษาที่คณะสังคมศาสตร์จะเป็นการเปิดประตูสู่อาชีพในสถาบันสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล,

องค์การระหว่างรัฐบาลและองค์การนอกภาครัฐ, การค้าระหว่างประเทศ, ธุรกิจ, บริษัทข้ามชาติ และสื่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของเราเป็นทั้งผู้ชำนาญการ, นักข่าว, นักวิเคราะห์, ผู้เชี่ยวชาญ, นักการเมือง

และที่ปรึกษาทางธุรกิจอันทรงคุณค่า

ที่คอยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทำไมต้องศึกษาที่ Wrocław?

Wrocław ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโอเดอร์อันสวยงาม

และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศโปแลนด์

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สี่ของประเทศโปแลนด์ในแง่ของประชากรที่มีการว่างงานในระดับต่ำที่สุด อยู่ที่ 1.9% (ณ เดือนมกราคม ปี 2020)

มีบริษัทใหญ่จากต่างประเทศหลายสิบแห่งที่มาตั้งสาขาอยู่ในตลาดท้องถิ่น ได้แก่ Google, McKinsey, Credit Suisse, UBS, BNY Mellon, IBM, Deloitte, HP, Capgemini, Volkswagen Motor, LG และอื่น ๆ

อีกมากมาย

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่การทูตและสถาบันทางการเมืองมากมายที่มีสำนักงานอยู่ในที่แห่งนี้ ตัวอย่างเช่น Representation of the European Parliament และ the Regional Representation of the European Commission

นอกจากนี้ Wrocław

ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสำรวจเมืองหลวงของประเทศในทวีปยุโรป เพราะที่นี่ห่างจากกรุงเบอร์ลิน ปრაก หรือออร์ซอว์เพียง 300 กม. เท่านั้น พร้อมมีรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเมือง และยังใช้เวลาเดินทางโดยรถเมลล์หรือรถไฟเพียง 1.5 ชั่วโมงเท่านั้นในการไปที่เทือกเขาซูเดเทสอันสวยงาม ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร

การศึกษาที่คณะสังคมศาสตร์จะให้โอกาสอะไรกับคุณบ้าง?

คุณสามารถเลือกได้จาก 10

สาขาวิชาที่อยู่ในขอบเขตของสังคมศาสตร์ นอกจากนี้คุณยังมีโอกาสในการได้รับประโยชน์ต่าง ๆ จากหลักสูตรยุโรป Erasmus+ ในแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

คุณมีตัวเลือกในการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยภายในทวีปยุโรป

หรือสมัครฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนเป็นเวลา 5 เดือน

BA - หลักสูตรปริญญาตรี (3 ปี):

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – Global Studies

หลักสูตรปริญญาตรี

Global Studies

เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งในระดับโปแลนด์และยุโรป

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์หลักไกลของโลกาภิวัตน์

มีจุดประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะในการทำความเข้าใจการพึ่งพากันระหว่างปรากฏการณ์ท้องถิ่นและปรากฏการณ์ระดับโลก

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยรายวิชาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย, ประวัติศาสตร์โลกาภิวัตน์,

ภูมิศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ,

ความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกและพลังงาน,

การบูรณาการของสหภาพยุโรป, ความมั่นคงระหว่างประเทศ, ความท้าทายเรื่องภูมิประชากรศาสตร์, ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและกฎหมาย, การพัฒนามหานครร่วมสมัย, เศรษฐศาสตร์มหภาค, เศรษฐศาสตร์จุลภาค, การทูต และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย

รัฐศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี

รัฐศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่จะทำให้คุณได้ความรู้อย่างกว้างขวางและเป็นระบบเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและการเมือง คุณจะ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลัทธิการเมืองที่สำคัญที่สุด และค้นพบว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ส่งผลต่อการปกครองโลกในยุคต่าง ๆ อย่างไร

คุณจะได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์และเข้าใจในตำแหน่งและกลยุทธ์ของนักแสดงที่สำคัญที่สุดในชีวิตสาธารณะ

เช่นเดียวกับการทำความเข้าใจกับเครื่องมือของการตลาดทางการเมือง, การสื่อสารในสังคม, การทูตและการจัดการขององค์กร ในปี 3 ของการศึกษา

คุณสามารถเลือกจากหนึ่งในสี่สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาแบบเจาะลึก และประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องนั้น สาขาวิชาทั้งหมด ได้แก่ สื่อและการเมือง, การเมืองเปรียบเทียบ, ความมั่นคงของโลก และ ยุโรปในเวทีโลก

MA - หลักสูตรปริญญาโท (2 ปี)

ยุโรปศึกษา หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรยุโรปศึกษามุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของสหภาพยุโรปในบริบทของนโยบายระดับภูมิภาคและการบริหารงานภาครัฐ จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือการทำให้นักศึกษามีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการดำเนินงานในประชาคมยุโรป

พร้อมกับการทำให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการวิเคราะห์กฎระเบียบของสหภาพยุโรปและนโยบายสาธารณะ

นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในเวิร์กช็อป, งานสัมมนา และการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

ภายในหลักสูตรประกอบด้วยรายวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และทฤษฎีการรวมกลุ่มของยุโรป,

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป, การพัฒนาระดับภูมิภาค, กฎหมายสหภาพยุโรป, การทำงานของสถาบันภายในสหภาพยุโรป, ความมั่นคงภายใน, นโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจ และความท้าทายหลักที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นักศึกษาจะใช้เวลาเวลาหนึ่งภาคการศึกษาในต่างประเทศ ในหลักสูตร Erasmus, ISEP และ CEEPUS

Global Communication หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตร Global Communication

มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการสื่อสารในสังคมจากมุมมองของโลก นักศึกษาจะได้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สื่อระดับโลก, รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, การวิเคราะห์สื่อ, ธุรกิจระดับโลก, การประชาสัมพันธ์, กฎหมายสื่อ, สิทธิมนุษยชน, การทูตสาธารณะ, การสื่อสารในภาวะวิกฤติ, การสื่อสารเชิงกลยุทธ์, การสื่อสารองค์กร และอื่น ๆ ลักษณะของบางรายวิชา อย่างเช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์, การตลาด หรือการวิเคราะห์สื่อ เป็นรายวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง การศึกษาใน Global Communication จะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในด้านสื่อ, ธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, องค์กรด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ, องค์กรพัฒนาเอกชน และภาครัฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ – Global Studies หลักสูตรปริญญาโท

Global Studies

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์กลไกของโลกาภิวัตน์ และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้คือการทำให้นักศึกษามีทักษะในการทำความเข้าใจการพึ่งพากันระหว่างปรากฏการณ์ท้องถิ่นและปรากฏการณ์ระดับโลก

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยรายวิชาเกี่ยวกับทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, โลกาภิวัตน์และภูมิภาคาภิวัตน์, การพัฒนาเศรษฐกิจ, สิทธิมนุษยชน, การปกป้องสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, การคาดการณ์, ความมั่นคงระหว่างประเทศ, นโยบายสังคม เป็นต้น

นักศึกษาจะได้มีส่วนร่วมในเวิร์กชอป, งานสัมมนา และการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

สังคมวิทยา – Intercultural Mediation หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรของการศึกษา Intercultural Mediation มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์มิติท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลกของวัฒนธรรม และผลที่ตามมาของพหุวัฒนธรรม นักศึกษาจะได้เข้าร่วมในรายวิชาต่าง ๆ เช่น สังคมวิทยาของวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรม, กระบวนทัศน์หลักในสังคมวิทยา, ตลาดแรงงาน, สังคมวิทยาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกาภิวัตน์, ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมในกระบวนการย้ายถิ่น, สังคมวิทยาของประชาชาติ, กลุ่มชาติพันธุ์และอารยธรรม, การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม, การไกล่เกลี่ย, การจัดการความขัดแย้ง และอื่น ๆ อีกมากมาย ลักษณะของบางรายวิชาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น การที่นักศึกษาได้ไปเยี่ยมชมองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการทางสังคมและความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรม พร้อมกับมีส่วนร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ย จุดประสงค์ของการทำเช่นนี้คือการฝึกอบรมนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม, ผู้ไกล่เกลี่ย และผู้เจรจาต่อรอง หลักสูตรนี้ดำเนินการร่วมกันกับหลักสูตร Erasmus Mundus MITRA

รัฐศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท

การศึกษาในสาขาวิชานี้มีทั้งหมด 4 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย 1 ภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกคน และอีก 3 ภาคการศึกษาสำหรับรายวิชาเฉพาะสาขาวิชา คุณจะเรียนรู้ในรายวิชาที่เกี่ยวกับทฤษฎี, สังคมวิทยาและปรัชญาการเมือง, จิตวิทยาการเมือง, ประวัติศาสตร์ของสถาบันการเมือง, กฎหมายยุโรป และอื่นๆ รายวิชาพิเศษจะขึ้นอยู่กับเส้นทางการศึกษาที่เลือก หลักสูตรของการศึกษาในเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วยรายวิชาภาคปฏิบัติในเรื่องศิลปะการเจรจาต่อรอง, การตัดสินใจทางการเมือง, การสื่อสารและระเบียบวิธีของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

ภายในหลักสูตรสองปี คุณสามารถเลือกหนึ่งในสาขาวิชาดังต่อไปนี้:
นโยบายสาธารณะ, การสื่อสารทางการเมือง, การบริหารรัฐกิจ
(ดำเนินการร่วมกันกับ Georgian Institute of Public Affairs)
ประชาธิปไตยและการพัฒนาในทวีปยุโรปและคอเคซัส
(ดำเนินการร่วมกันกับ Georgian Institute of Public Affairs)
การศึกษายุโรปกลางและตะวันออก (ดำเนินการร่วมกันกับ
University in Bucharest)

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะสังคมศาสตร์ให้โอกาสในการเริ่มทำงานทางวิชาการ
และได้รับปริญญาเอกด้านปรัชญา, สังคมวิทยา
หรือรัฐประศาสนศาสตร์

ในหลักสูตรปริญญาเอกที่คณะสังคมศาสตร์จะสอนเป็นภาษาอังกฤษ
และมีการมอบทุนการศึกษาให้สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาทุกค
น ข้อมูลเพิ่มเติม: <http://phd.wns.uni.wroc.pl/en/>

ทำไมฉันจึงต้องศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท?

หลักสูตรของเราเปิดให้กับพลเมืองของโปแลนด์
พลเมืองของสหภาพยุโรป
เช่นเดียวกับผู้สมัครที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในยุโรป โดยไม่มีการจำกัดอายุ
เพื่อที่จะศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
คุณต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
พร้อมกับมีใบประกาศนียบัตร

เพื่อที่จะศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท
คุณจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
นอกจากนี้ คุณต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับที่ดี
(ระดับ B2) และต้องให้ใบรับรองทักษะ (IELTS คะแนน 5.5 - 6,
TOEFL คะแนน 550 หรือจากการทดสอบอื่น ๆ
ข้อกำหนดนี้จะไม่นำมาใช้กับผู้สมัครที่สำเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หรือภาษาอังกฤษ หรือผู้สมัครที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก)

โปรดทราบ แผ่นพับนี้มีไว้สำหรับการให้ข้อมูลเท่านั้น
รายละเอียดฉบับเต็มเกี่ยวกับข้อเสนอ ข้อกำหนด



และค่าเล่าเรียนของเราสามารถอ่านในรูปแบบภาษาอังกฤษ
หรือภาษาโปแลนด์ได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้:

www.studysocialsciences.uni.wroc.pl

<https://international.uni.wroc.pl/en>

